

รายละเอียดรถยนต์ดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ชนิด 6 ล้อ ความจุถังโสโครกไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร

ลักษณะทั่วไป

เป็นรถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ถังบรรจุสิ่งโสโครกทำด้วยสแตนเลส มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 5 ลบ.เมตร มีระบบฉีดล้างทำความสะอาดภายในถัง ถังบรรจุน้ำสำหรับฉีดล้างทำความสะอาดทำด้วยสแตนเลส มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 1,900 ลิตร ปัมป์สุญญากาศแบบ (ROTARY VANE ECCENTRIC DECOMPRESSOR) มีประสิทธิภาพในการทำสุญญากาศไม่น้อยกว่า -0.95 บาร์ สมรรถนะในการดูดลม (MAX.CAPACITY) ได้ไม่น้อยกว่า 2,200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว พร้อมปั้มน้ำแรงดันสูงแบบลูกสูบ สามารถฉีดน้ำได้ไม่น้อยกว่า 260 ลิตรต่อนาที ที่แรงดันไม่น้อยกว่า 2,200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ชุดดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำทำงานด้วยระบบถ่ายทอดกำลังจากเครื่องยนต์ของตัวรถ ท่อดูดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว สามารถหมุนซ้ายขวาได้ไม่น้อยกว่า 300 องศา และยืดออกด้วยระบบไฮดรอลิก โดยมีระบบรีโมทแบบไร้สาย มีระบบดวงโคมไฟครบถ้วนตามกรมการขนส่งทางบก กำหนดและตามความจำเป็นการปฏิบัติงานตัวรถและอุปกรณ์ทั้งหมดต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

ชุดถังบรรจุสิ่งโสโครก

ตัวถังบรรจุสิ่งโสโครกทำจากสแตนเลสอย่างดี ปริมาตรความจุสิ่งโสโครกได้ไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร มีท่อดูดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว ติดตั้งกับแขนบูมอยู่ด้านบนของถังบรรจุสิ่งโสโครก สามารถยกขึ้นลงและหมุนซ้ายขวา ได้ไม่น้อยกว่า 300 องศา ด้วยระบบไฮดรอลิก โดยควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย มีระบบฉีดล้างทำความสะอาดภายในถัง การถ่ายเทสิ่งโสโครกสามารถทำได้ทั้งแบบยกเทด้วยระบบไฮดรอลิก และถ่ายออกทางวาล์วด้านท้ายถังบรรจุสิ่งโสโครก ฝาปิดท้ายมีความมั่นคงแข็งแรงปิดเปิดด้วยระบบไฮดรอลิก และมีระบบ SAFETY LOCK พร้อมซีลป้องกันรั่วซึม

ถังบรรจุน้ำสำหรับฉีดล้าง

ตัวถังบรรจุน้ำฉีดล้างทำความสะอาดทำสแตนเลสอย่างดี มีปริมาตรความจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 1,900 ลิตร มีท่อส่งน้ำเข้าถังบรรจุน้ำ และมีระบบสัญญาณไฟหรือสัญญาณเสียงเตือนเมื่อน้ำในถังบรรจุน้ำหมด

ระบบปั้มดูดสิ่งโสโครก

ปั้มดูดสิ่งโสโครกเป็นปั้มสุญญากาศแบบ ROTARY VANE ECCENTRIC DECOMPRESSOR มีประสิทธิภาพในการทำสุญญากาศ (MAX.CAPACITY) ไม่น้อยกว่า -0.95 บาร์ มีสมรรถนะในการดูดลม (MAX. CAPCITY) ได้ไม่น้อยกว่า 2,150 ลูกบาศก์เมตร / ชั่วโมง

ระบบปั้มฉีดล้างทำความสะอาด

ปั้มฉีดล้างทำความสะอาดเป็นระบบแรงดันสูง แบบลูกสูบ (PISON PUMP) หลายสูบ สามารถฉีดน้ำได้ไม่น้อยกว่า 260 ลิตรต่อนาที ที่แรงดันไม่น้อยกว่า 2,200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว และมีระบบการป้องกันการสั่นสะเทือน สำหรับการติดตั้งปั้ม

